

UBND THỊ TRẤN PHÚ LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG BHYT HỘ GIA ĐÌNH, BHXH TỰ NGUYỆN NĂM 2021

Vừa qua, UBND thị trấn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác vận động BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện năm 2021 và công tác quý I/2022.

Tham dự hội nghị có đ/c Hoàng Văn Phúc – Giám đốc BHXH huyện; đ/c Trần Thị Mỹ Nga – cán bộ BHXH huyện; đ/c Huỳnh Thị Lệ Minh – Bí thư Đảng ủy thị trấn; đ/c Nguyễn Thanh Danh – PCT.UBND thị trấn; đại diện Mặt trận, đoàn thể; Bí thư chi bộ, trưởng các khu phố; nhân viên đại lý BHYT, BHXH tự nguyện của thị trấn và bưu điện.



Hội nghị đã thông qua báo cáo Kết quả tình hình vận động nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, tính đến ngày 31/12/2021 năm 2021, toàn thị trấn số người tham gia BHYT là 14.580/16.710 người (tỉ lệ bao phủ đạt 87,3%/92,67%). Bảo hiểm xã hội tự nguyện 225/192 người tham gia, đạt 117,9% chỉ tiêu huyện giao. Trong quý I/2022 BHYT hộ gia đình 936/6.852 đạt 13,6% chỉ tiêu huyện giao, BHXH tự nguyện 141/334 đạt 42,22% chỉ tiêu huyện giao. Ngoài ra các Nhân viên đại lý đã tuyên truyền và hướng dẫn cho 500 người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện cài đặt ứng dụng VssID.

Để đạt được kết quả ban đầu, Đảng ủy thị trấn đã có những chỉ đạo sát sao phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian đến. UBND thị trấn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gắn với việc giao chỉ tiêu và phát động phong trào thi đua năm cho từng tổ chức, Ban điều hành các khu phố để tổ chức thực hiện; Đại lý thu thị trấn tích cực phối hợp với các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động, được tập huấn chuyên môn nghiêm vụ; thực hiện tốt việc rà soát danh sách đến hạn đóng (tái tục) và vận động người mới tham gia, với phương châm vận động “mưa dầm thấm lâu”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đã tiếp cận các hộ gia đình để vận động.

Với mục tiêu BHYT toàn dân, UBND thị trấn phối hợp cùng các đoàn thể, BDH các khu phố và các đại lý thu, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phát triển hệ thống đại lý thu trên địa bàn thị trấn./.